



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๑๐๙ / ๖๓

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด-๑๙ ที่พบการแพร่ระบาด ณ ตลาดกลางกุ้ง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวต่างชาติ ประมาณ ๙๐% และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระยะการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ลดโอกาสการแพร่เชื้อ ลดผลกระทบ ทางสุขภาพรวมถึงสามารถดูแลพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง พี่น้องประชาชน โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวัง และไม่ตื่นตระหนก นั้น

ในการนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นอย่างดีเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ซึ่งจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตตามแนววิถีวิถีใหม่ **New Normal** ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดจากแรงงานชาวต่างชาติ ที่อาจลักลอบเข้ามายังพื้นที่เมืองทุ่งสง โดยขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากบุคคลต้องสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ปรับการดำเนินชีวิตตามปกติในรูปแบบใหม่ (**New Normal**) เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ, สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล, หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด และใช้แอปพลิเคชัน “**ไทยชนะ**” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจมีการแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีได้อย่างรวดเร็ว ลดการขยายวงการแพร่ระบาดได้ทันที่

ทุ่งสง ต้องปลอดภัยจากโควิด-๑๙ ตื่นตระหนก แต่ไม่ตื่นตระหนก
ก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐%

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓